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Dagskrá fundar, umræður og ákvarðanir  

 

Skóladagatöl leikskóla 2024-2025 og 2025-2026 voru samþykkt af Bæjarstjórn á fundi þann 24.janúar sl. 

Skráningardagar ganga vel. Starfsmenn og stjórnendur eru þakklát foreldrum á Höfðabergi fyrir góða 

samvinnu í kringum þessa daga. 

• Á föstudögum eru 14-22% barna að nýta vistun eftir kl:14:00 

• Í vetrarfríinu í október voru 31% barna sem nýttu vistun. 

• Á milli jóla og nýárs nýttu 20% barna sér vistun. 

• Á skráningardaginn 20.febrúar eru 27% barna skráð í vistun. 

Foreldrakönnun Skólapúlsins er nú í gangi. Þessi könnun er send til foreldra á tveggja ára fresti. 

Mikilvægt að sem flestir taki þátt til þess að niðurstöður verði marktækar og nýtist leikskólanum í 

umbótavinnu. 

 

Starfsmannamál á Höfðabergi. Farið yfir stöðuna í mönnun. 

 

Starfsmannafundir/skipulagsdagar Í janúar fóru allir starfsmenn á skyndihjálparnámskeið. Næsti 

starfsdagur mun fara í ýmis fundarhöld og vinnu á deildum.  

 

Vala kerfi leikskólastjóri svaraði spurningum um kerfið og ræddi innleiðinguna. 

 

Næsti fundur áætlaður eftir páska  

 
 
 
 
 
 
 

 

Leikskólinn Höfðaberg 
Heiti fundar 
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Dagsetning Fundarstaður Fundarritari 
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Höfðaberg 

Tinna Rún 

Viðstaddir 
Leikskólastjóri: Tinna Rún Eiríksdóttir  
Foreldraráð: Jóhann, Sigurlaug og Vala  
 


